



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖  
โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๙- ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริต  
การดำเนินการคัดเลือกฯ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
อย่างใกล้ชิด เพิ่มระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์  
ในการคัดเลือกทุกกรณี ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด  
ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนโยบาย แนวปฏิบัติที่สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  
อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาตราด กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก  
หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยเด็ดขาด

๓. หากมีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับคัดเลือก  
โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการคัดเลือก ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตรวจสอบแหล่งข่าว  
หรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงได้ที่  
นางอมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โทร. ๐๘๓ ๓๓๕ ๔๙๓๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอมรรัตน์ เชิงหอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด